

Tủa Chùa, ngày 21 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Tình hình tội phạm

Nhìn chung, 06 tháng năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Tủa Chùa có diễn biến bình ổn, không có tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. tội phạm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các loại tội phạm về ma túy, tội phạm xâm phạm sức khỏe của con người, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, tội phạm tham nhũng, chức vụ. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội được thực hiện tương đối có hiệu quả.

Nguyên nhân của tình hình tội phạm trên là do địa bàn huyện Tủa Chùa với thành phần dân tộc đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật còn hạn chế, công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, sơ hở nên đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng, phạm tội để trục lợi.

Trên địa bàn huyện không thụ lý và giải quyết vụ việc nào về các loại tội phạm ở các lĩnh vực an ninh quốc gia, xâm phạm hoạt động tư pháp. Cụ thể như sau:

1.1. Tội phạm về an ninh quốc gia

Trong 06 tháng đầu năm 2020, không thụ lý, giải quyết vụ việc nào về tội phạm an ninh quốc gia.

1.2. Tội phạm về ma túy

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố 03 vụ 05 bị can về các tội Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 03 vụ 01 bị can, tuy nhiên về loại tội phạm đã đấu tranh làm rõ thêm về tội phạm Mua bán trái phép chất ma túy.

1.3. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố 0 vụ 01 bị can về tội về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 1 Điều 219 BLHS và tội Tham ô tài sản, quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 353 BLHS. Đây là vụ án đã được khởi tố năm 2019, tiếp tục điều tra làm rõ trong năm 2020, so với cùng kỳ năm 2019, số bị can mới khởi tố bằng cùng kỳ năm trước.

1.4. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố 02 vụ 01 bị can về các tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản (Điều 232 BLHS) và tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 224 BLHS). So với cùng kỳ năm 2019, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 01/03 bị can, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ án về xâm phạm sở hữu, môi trường.

1.5. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội

Trong kỳ Cơ quan CSĐT CA huyện Tòa Chùa đã khởi tố 02 vụ/ 02 bị can về các tội Cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ (Điều 134, 330 BLHS 2015); và nhận 01 vụ/ 01 bị can về tội Mua bán người (do CQĐT cấp tỉnh chuyển về). Nhìn chung tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đang có chiều hướng giảm về số lượng và tính chất vụ án ít nghiêm trọng hơn. So với cùng kỳ năm 2019, tội phạm về trật tự an toàn xã hội khởi tố trên địa bàn giảm 01 vụ/ tăng 01 bị can.

1.6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp

Trong 06 tháng đầu năm 2020, không thụ lý, giải quyết vụ việc nào.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa Chùa đã thụ lý mới 27 vụ (Hôn nhân gia đình: 20; Dân sự: 07), 01 việc. Giảm 02 vụ (HNGĐ tăng 04 vụ; Dân sự giảm 05 vụ), tăng 01 việc dân sự so với cùng kỳ năm 2019. Nhìn chung tình hình tranh chấp dân sự tại địa phương tương đối phức tạp, những vấn đề nổi cộm về tranh chấp khởi kiện chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và giải quyết ly hôn, chia tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con chung, tranh chấp về đất đai.

Về khiếu kiện hành chính, đơn vị đã thụ lý 01 vụ án hành chính yêu cầu hủy quyết định hành chính (bằng với cùng kỳ năm 2019)

Về tranh chấp kinh doanh thương mại, đơn vị đã thụ lý 02 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do trên địa bàn nổi lên việc cho vay tiền giữa các cá nhân, tổ chức với số tiền lớn, tập trung ở một vài đầu mối dẫn đến tình trạng không trả được nợ khi đến hạn, phải yêu cầu tòa án

giải quyết tranh chấp. Ngoài ra tình hình kinh tế các hộ gia đình còn khó khăn, mẫu thuẫn gia đình, bất đồng quan điểm, dân cư sinh sống chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí còn thấp, nhận thức còn hạn chế, nhu cầu sử dụng đất để canh tác ngày càng nhiều hơn nữa dưới nền kinh tế thị trường giá trị tài sản đặc biệt là giá đất luôn biến động theo chiều hướng tăng cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều hơn trong các lĩnh vực khác.

3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Các cơ quan tư pháp đã chủ động, phối hợp và cơ bản thực hiện tốt các hoạt động: điều tra vụ án hình sự; bắt, tạm giữ, tạm giam; xét xử hình sự, **động** giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, các việc khác theo quy định của pháp luật. Đối với các lĩnh vực khác như giải quyết án hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự; tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm các cơ quan tư pháp còn có một số vi phạm, tồn tại, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện và ban hành kiến nghị nhằm yêu cầu khắc phục vi phạm và được chấp nhận, sửa chữa

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:* Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị, VKSND huyện Tủa Chùa đã làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đơn vị đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như các cơ quan hữu quan làm tốt công tác quản lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm một cách chặt chẽ và chính xác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc phân loại, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, góp phần đảm bảo các vụ án hình sự xảy ra được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Hàng tuần, lãnh đạo Viện kiểm sát cùng với lãnh đạo Cơ quan điều tra trao đổi tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, định hướng để chỉ đạo Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ. Viện trưởng chịu trách nhiệm về công tác phối hợp với Cơ quan điều tra trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

- *Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:*
Tổng số: 18 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (số cũ: 03; số mới: 14, phục hồi: 01 tin, giảm 03 tin tố giác, tin báo về tội phạm so với cùng kỳ năm 2019). Đã giải quyết: 15 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó: Khởi tố vụ án: 03; Không khởi tố vụ án: 10; Tạm đình chỉ: 0; chuyển giải quyết theo thẩm quyền: 01 tin. Tỷ lệ giải quyết đạt 83,33% (tăng 8,33% so với năm 2019). Số tố giác, tin báo còn lại đang giải quyết: 03 (đang trong thời hạn giải quyết, không có tin nào quá hạn).

1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:*

VKSND huyện Tủa Chùa thực hiện tốt Quy chế Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố, Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến các KSV phải áp dụng mọi biện pháp theo quy định để tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; phát huy vai trò của Kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự. KSV chủ động phối hợp với ĐTV lấy lời khai những người tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, đặc biệt là trước khi đề xuất lãnh đạo Viện kiểm sát phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra. KSV phải hỏi cung bị can ít nhất 02 lần đối với mỗi vụ án: 01 lần trong giai đoạn điều tra và 01 lần trong giai đoạn truy tố. Kiểm sát viên trực tiếp tham gia 100% các hoạt động điều tra mà theo quy định của Bộ luật TTHS 2015 phải có mặt của KSV. Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra bằng văn bản 100% các vụ án mới khởi tố, đồng thời nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để nâng cao chất lượng việc lấy lời khai, hỏi cung bị can và nâng cao chất lượng giải quyết án. Lãnh đạo đơn vị theo dõi sát sao việc đề ra yêu cầu điều tra và việc kiểm sát điều tra của Kiểm sát viên để có hướng đôn đốc, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Đối với một số vụ án gặp khó khăn vướng mắc trong hoạt động điều tra - truy tố - xét xử, lãnh đạo Viện kiểm sát đều chủ động mời Cơ quan điều tra và Tòa án họp liên ngành để bàn hướng giải quyết.

Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Chủ động phân công Kiểm sát viên; chú ý phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm để thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, án được dư luận xã hội quan tâm và ảnh hưởng đến tình hình chính trị của địa phương.

Hàng tuần, Kiểm sát viên, Điều tra viên thụ lý vụ án phải họp bàn, thống nhất những nội dung cần giải quyết trong vụ án, xác định những vấn đề cần tiếp tục điều tra và những khó khăn, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo liên ngành.

Hàng tháng, lãnh đạo Viện kiểm sát phải trao đổi với lãnh đạo Cơ quan điều tra về tiến độ giải quyết vụ án, định hướng cho Điều tra viên, Kiểm sát viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án. Trường hợp chưa thống nhất được quan điểm giải quyết thì phải kịp thời báo cáo,

thành thị lên Viện kiểm sát cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp tỉnh và lãnh đạo Viện phụ trách để có định hướng chỉ đạo.

- Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:

Tổng thụ lý kiểm sát điều tra: 11 vụ/ 16 bị can. Trong đó: Án cũ: 03 vụ/ 06 bị can; Án mới khởi tố: 07 vụ/ 09 bị can; nhận từ nơi khác chuyển đến: 01 vụ/ 01 bị can (So với cùng kỳ năm 2019, án mới khởi tố giảm 02 vụ/ 0 bị can).

Cơ quan điều tra đã giải quyết: 08 vụ/ 11 bị can. Trong đó: Đề nghị truy tố: 07 vụ/ 11 bị can (Trong đó có 01 vụ đề nghị truy tố lại do VKSND trả hồ sơ trong kỳ); Chuyển giải quyết theo thẩm quyền: 0 vụ/ 0 bị can; Đình chỉ: 01 vụ/ 0 bị can; Tạm đình chỉ: 0.

Tỷ lệ giải quyết án ở CQĐT đạt 72,72% (So với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ giải quyết án tăng 34,26%).

Án còn ở Cơ quan điều tra: 03 vụ/ 05 bị can (quá hạn 0 vụ/ 0 bị can).

- Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục: Chất lượng điều tra vụ án hình sự chưa cao mặc dù số vụ án mới khởi tố ít. Yêu cầu điều tra do Kiểm sát viên xây dựng mặc dù đã thực hiện 100% đối với các vụ án hình sự xong vẫn còn những bản yêu cầu điều tra chất lượng chưa cao. Lượng điều tra làm việc cầm chừng, kéo dài thời hạn giải quyết. Do đó, trong thời gian tới, VKSND huyện Tòa Chùa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án. Tích cực trao đổi, làm việc với cơ quan điều tra để đảm bảo chất lượng điều tra vụ án.

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

- Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác: Nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo và yêu cầu các KSV nghiên cứu, kiểm tra kỹ thủ tục tố tụng, đánh giá toàn diện các chứng cứ buộc tội và gỡ tội; tiến hành hỏi phúc cung bị can, bổ sung, khắc phục tồn tại, thiếu sót trước khi báo cáo án và xây dựng dự thảo Cáo trạng. 100% các vụ án đều được ra quyết định truy tố đúng thời hạn và đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:

Tổng số Viện kiểm sát phải giải quyết: 07 vụ/ 11 bị can. Trong đó: số cũ: 0 vụ/0 bị can; số mới: 07 vụ/ 11 bị can, tăng 02 vụ/ 04 bị can so với năm 2019.

VKS đã giải quyết: 05 vụ/ 06 bị can. Trong đó: VKS truy tố: 05 vụ/ 06 bị can; Trả HSĐTBS: 01 vụ 04 bị can (VKS đã nhận lại hồ sơ trong kỳ); Đình chỉ, tạm đình chỉ: 0; Chuyển VKS tỉnh truy tố theo thẩm quyền: 0 vụ/ 0 bị can;

Tỷ lệ giải quyết án ở Viện kiểm sát đạt: 71,42% (*giảm 28,58% so với năm 2019*). Do cuối kỳ thống kê, ngày 29 và 30/5/2020 VKS nhận 02 hồ sơ kết thúc điều tra đề nghị truy tố của CQĐT nên không có đủ thời gian để truy tố trong kỳ.

Hiện còn ở VKS: 02 vụ 05 bị can (trong đó có 01 vụ/ 04 bị can đã nhận lại từ CQĐT do trả hồ sơ ĐTB).

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được đơn vị chú trọng nâng cao, các kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã có nhận thức đúng về chức năng, nhiệm vụ luôn phấn đấu nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh luận, luận tội tại phiên tòa. 100% các vụ án Tòa án đưa ra xét xử đều đúng người, đúng tội. Kiểm sát viên đã chú ý đến việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nắm chắc hồ sơ vụ án, củng cố chặt chẽ chứng cứ pháp lý để đảm bảo việc xét xử được dân chủ, khách quan. 100% Kiểm sát viên sử dụng máy tính xách tay khi thực hiện hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/04/2016 Về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, cụ thể: Nhận thức đúng và đầy đủ nội dung nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được pháp luật quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng, tiếp tục đổi mới, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát trong giải quyết án hình sự, đảm bảo chất lượng nội dung bản cáo trạng, quyết định truy tố của Viện kiểm sát làm cơ sở chắc chắn cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Việc xét hỏi, luận tội, tranh luận ở phiên tòa thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và hướng dẫn của Ngành. Trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn đề cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch tranh luận và đối đáp tại phiên tòa. Không để xảy ra tình trạng Kiểm sát viên không nắm chắc các tình tiết vụ án, dẫn đến không tranh luận đối đáp với luật sư và người tham gia tố tụng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, tranh luận làm rõ các tình tiết của vụ án, các vấn đề mới phát sinh nếu có, xác định các nội dung liên quan để định hướng tranh luận, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:*

Tổng thụ lý: 05 vụ/06 bị cáo. Trong đó: Án cũ: 0 vụ/ 0 bị cáo; án mới: 05 vụ 06 bị cáo (*bằng với cùng kỳ năm 2019*)

Tòa án đã giải quyết: 03 vụ/04 bị cáo. Trong đó: Đã xét xử: 03 vụ 04 bị cáo (tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: 03 PT/ 02 KSV); Đình chỉ: Không; Tạm đình chỉ: không; Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 0 vụ 0 bị cáo;

Trong kỳ, trả hồ sơ để truy tố theo thẩm quyền: 0 vụ/ 0 bị cáo.

Chưa giải quyết: 02 vụ/ 02 bị cáo.

- *Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục:* Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, một số Kiểm sát viên xử lý tình huống còn chưa linh hoạt. Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên VKSND huyện Tòa Chùa sẽ tiếp tục đề ra kế hoạch phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra rút kinh nghiệm kịp thời, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ Kiểm sát viên.

1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

1.5.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:*

Thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/05/2018 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; chủ động phối hợp kiểm sát chặt chẽ các trường hợp cơ sở giam giữ đã thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết trước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam; kiểm sát chặt chẽ các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; chú trọng kiểm sát việc thực hiện các quy định mới của pháp luật về việc xét miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý của cơ quan chức năng:*

+ Kiểm sát tạm giữ: 07 người (Cũ: 02; Mới: 05 người, giảm 01 người so với năm 2019, trong đó: Bắt quả tang: 04 người; Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: 01 người, Bắt truy nã: 0 người). Đã giải quyết: 06 người (Trong đó: Khởi tố chuyển tạm giam: 05 người; Khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác: 01 người). Hiện còn tạm giữ: 01 người. Tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 100% trên tổng số người đã giải quyết.

+ Kiểm sát tạm giam: Tổng số người bị tạm giam: 16 người, trong đó: Số cũ: 10 người; Số mới: 05 người (Bắt tạm giam 0 người; Tạm giữ chuyển sang 05 người, chuyển từ nơi khác đến: 01 người, so với cùng kỳ năm 2019, số người mới bị tạm giam giảm 01 người).

Đã giải quyết: 12 người. Trong đó: Thay đổi biện pháp ngăn chặn: 03 người; Bản án có hiệu lực pháp luật đã chuyển đi chấp hành án: 09 người; Chuyển giải quyết theo thẩm quyền 0 người.

Đang tạm giam: 04 người, quá hạn tạm giam 0 người.

1.5.2. Kiểm sát việc thi hành án hình sự

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:*

Trong 06 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện, Tòa án quản lý và nắm chắc các bị án bị phạt tù, án có hiệu lực pháp luật chưa thi hành, số bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ để có biện pháp đảm bảo thi hành án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tòa Chùa và UBND các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý của cơ quan chức năng:*

+ *Tù có thời hạn*

Tổng số 16 người (Cũ 4; Mới 12, giảm 05 người so với cùng kỳ năm 2019); đã ra quyết định thi hành án 16 người; đã đi chấp hành án 14 người; chết 0 người; trốn trong kỳ 0 người; còn chưa thi hành 02 người (trong đó: hoãn 0, trốn thi hành án: 2, bị án đang tại ngoại trong thời gian chờ thi hành án: 0);

+ *Thi hành án treo*

Tổng số: 06 bị án (Cũ: 05 bị án; Mới: 01 bị án; Ủy thác đến: 0, giảm 05 bị án so với cùng kỳ năm 2019). Đã chấp hành xong: 02 người; đình chỉ chấp hành án: 01 người (do chết); Ủy thác đi nơi khác: 0. Số đang chấp hành: 03 bị án.

Viện kiểm sát tham gia xét rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo: 04 người.

+ *Cải tạo không giam giữ*

Tổng số: 05 (Cũ: 01; Mới: 04, tăng 04 người so với cùng kỳ năm 2019). Ủy thác thi hành án: 01 người. Số đã chấp hành xong: 0 bị án. Số đang chấp hành: 04 bị án.

- *Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục:* Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ tại các UBND cấp xã thấy: Việc thực hiện quy định pháp luật tại các xã còn nhiều hạn chế, các dạng vi phạm lặp lại từ năm này sang năm khác dù đã được VKS và Cơ

quan THAHS công an huyện Tòa Chùa hướng dẫn, rút kinh nghiệm nhiều lần. Nguyên nhân của các sai phạm trên là do các UBND cấp xã chưa nhận thức hết được vai trò của mình trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:* Trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, đã kiểm sát chặt các bản án, quyết định của Tòa án, cử kiểm sát viên tham gia phiên họp, phiên tòa nhằm đảm bảo việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/04/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự, hành chính: Tăng cường kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ các bản án, quyết định do Tòa án chuyển đến; kịp thời kháng nghị phúc thẩm khi phát hiện vi phạm. Gửi bản án, quyết định hành chính sơ thẩm về Viện Kiểm sát tỉnh theo đúng thời gian quy định của Chỉ thị số 10/CT-VKSTC để phối hợp kiểm sát, giải quyết theo thẩm quyền.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý*

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 27 vụ (HN 20; DS 7), 01 việc. Trong đó: cũ: 0 vụ (HN 0; DS 0); phục hồi 0; mới 27 vụ (HN 20; DS 7), 01 việc, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

- Toà án đã xử lý, giải quyết: 12 vụ (HN: 10; DS 2), 01 việc. Trong đó: đình chỉ trước phiên tòa 04 vụ (HN 2; DS 2); tạm đình chỉ: 0; công nhận sự thỏa thuận của đương sự trước phiên tòa 08 vụ (HNGĐ: 08; DS: 0); Ra quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự: 01; Tòa án đã xét xử 0 vụ, trong đó: Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự tại phiên tòa: 0; Tòa án ra quyết định đình chỉ tại phiên tòa: 0; mở phiên họp: 01.

- Đang giải quyết: 15 vụ (HN 10; DS 5), 0 việc (quá hạn 0 vụ, 0 việc).

- *Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác:* Tiếp tục tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm thực hiện kháng nghị phúc thẩm. Coi việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng hàng đầu có sự hỗ trợ, bổ sung thông qua việc nghiên cứu hồ sơ khi Tòa án chuyển cho Viện kiểm sát để tham gia phiên tòa xét xử để kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án, thực hiện kháng nghị phúc thẩm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Duy trì và tăng cường

phối hợp, trao đổi với VKS tỉnh và trao đổi, tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hoặc cách làm đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm sát bản án, quyết định, công tác thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; qua đó, học tập, nhân rộng các điển hình làm tốt, hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:* Trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, đơn vị đã chú trọng công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 23/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý*

+ Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 03 vụ (Hành chính: 01; KDTM: 02; LĐ: 0), 0 việc (cũ 0; phục hồi 0; mới 03, tăng 02 vụ KDTM so cùng kỳ năm 2019).

- Toà án đã xử lý, giải quyết: 01 vụ, 0 việc (đình chỉ 01, tạm đình chỉ 0, công nhận sự thỏa thuận của đương sự 0, xét xử 0, mở phiên họp 0).

- Đang giải quyết: 02 vụ, 0 việc (quá hạn 0).

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

- *Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác*

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của VKSND tối cao về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự, tập chung kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án, việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, áp dụng việc cưỡng chế thi hành án và việc xét miễn, giảm thi hành án của Chi cục thi hành án. Trên cơ sở đó nắm chắc số việc có điều kiện thi hành án để yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện có biện pháp tổ chức thi hành hiệu quả.

- *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:*

+ *Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý:*

- Thụ lý kiểm sát: Trong kỳ đã thụ lý: 99 việc/ 6.342.692.000 đồng (cũ 37 việc/ 4.265.114.000 đồng, mới 62 việc/ 2.077.578.000 đồng, trong đó Ủy thác đến 01 việc/ 100.000.000 đồng); Ủy thác đi nơi khác: 10 việc/ 2.222.670.000 đồng.

- Đã kết thúc thi hành án: 56 việc/ 1.568.582.000 đồng, trong đó đã thi hành xong: 56 việc/1.552.582.000 đồng; đình chỉ thi hành án: 0 việc/ 16.000.000 đồng

- Đang giải quyết: 33 việc/ 2.535.440.000 đồng. Trong đó: Có điều kiện thi hành án: 16 việc/ 950.149.000 đồng; Chưa có điều kiện thi hành: 17 việc/ 1.585.291.000 đồng.

- Hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự: Trực tiếp kiểm sát 01 cuộc đã ban hành kết luận; kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành 0 cuộc; xác minh điều kiện thi hành án 05 việc; tham gia 0 phiên họp, kiểm sát 0 hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án; kiểm sát việc cưỡng chế 0; Yêu cầu tự kiểm tra việc thực hiện kiến nghị và báo cáo kết quả cho VKS: 0; Viện kiểm sát đã tham gia kiểm sát tiêu hủy vật chứng 15 việc.

4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

- Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Để công tác Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị được thực hiện đúng đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và của Ngành, VKSND huyện Tủa Chùa tiếp tục phấn đấu, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” (Chỉ thị số 04); Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Quy chế số 51) và triển khai thực hiện các đạo luật mới về tư pháp.

- Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý

Tiếp nhận: 05 đơn (bằng với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Kiến nghị phản ánh: 04; tố giác tội phạm: 01).

Qua phân loại có:

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS, đã giải quyết: 0;

+ Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tin báo, tố giác về tội phạm: 01 đơn (tố giác tội phạm; đã xử lý: chuyển CQĐT và Báo tin cho người gửi đơn).

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS và không thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của VKS: 01 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã xử lý: VKS đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Tòa Chùa để giải quyết và thông báo cho người gửi đơn; còn lại 0 đơn kiến nghị phản ánh đang xử lý.

+ Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý: 03 (đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết). Đã trả đơn và thông báo chỉ dẫn: 03 đơn/03 việc.

- *Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác:*

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, VKSND huyện Tòa Chùa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, nghiên cứu, xử lý đơn đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế nội vụ của đơn vị được thực hiện nghiêm túc như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc lễ lối làm việc tại công sở cho phù hợp với nguồn kinh phí được cấp và các tiêu chuẩn về văn hóa công sở đã đăng ký thực hiện; đối với các quy chế nghiệp vụ mới ban hành: Đơn vị đã triển khai cho các cán bộ, kiểm sát viên nắm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo quy chế của ngành.

Trong công tác nắm tình hình vi phạm, tội phạm thuộc địa bàn hoặc lĩnh vực công tác được giao, đơn vị thường xuyên phối hợp với CQĐT công an huyện, công an và ủy ban nhân dân các xã để chủ động nắm tình hình, tin báo, tố giác về tội phạm. Phân công lãnh đạo, kiểm sát viên trực nghiệp vụ để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

2. Công tác tham mưu, tổng hợp, văn phòng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo quy chế được ban hành theo quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đơn vị cũng đã quan tâm để nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác.

3. Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 về việc kiện toàn,

chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy VKS các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu. Đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên có điều kiện tốt nhất để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, triển khai thực hiện các đề án về tổ chức cán bộ và cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát. Kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo trình độ, khả năng để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Lãnh đạo đơn vị đã có sự phân công, bố trí công việc cho cán bộ, kiểm sát viên hợp lý.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ pháp lý; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn... đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương

5. Công tác thanh tra, kiểm tra

Công tác kiểm tra và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của đơn vị được tiến hành kiểm tra thường xuyên. Qua công tác thanh kiểm tra cán bộ công chức trong đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số cán bộ chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành cũng như của đơn vị đã được lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhắc nhở rút kinh nghiệm.

Biện pháp khắc phục: Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các bộ phận nghiệp vụ về tiến độ giải quyết công việc chuyên môn của đơn vị đảm bảo với chất lượng cao. Tổ chức họp giao ban tuần định kỳ vào thứ tư hàng tuần để triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên và kiểm tra các bộ phận chuyên môn về tiến độ thực hiện công việc cụ thể, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả. Chủ động trao đổi và xin ý kiến chỉ đạo của các phòng nghiệp vụ tỉnh và Lãnh đạo viện tỉnh về những vụ việc phức tạp để giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

6. Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Tiếp tục nâng cao khả năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê tội phạm, quản lý nghiệp vụ tại đơn vị. Việc cập nhật các dữ liệu vào phần mềm quản lý án dân sự, hình sự, thực hiện việc chuyển văn bản qua hộp thư điện tử của Ngành được thực hiện theo đúng quy định; Khả năng khai thác hệ thống truyền hình trực tuyến tốt, đảm bảo tham dự đầy đủ các hội nghị do VKSND tỉnh và VKSND tối cao tổ chức.

7. Công tác tài chính, hậu cần

Đơn vị thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị, luôn chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo phục vụ công tác quản lý tài chính, quản lý về đầu tư xây dựng của ngành. Phối hợp tốt với VKSND tỉnh, chủ động xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với thực tế nhằm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện kế hoạch ngân sách phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị luôn chủ động, kịp thời báo cáo với VKSND tỉnh những quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, định mức sử dụng tài sản, nhất là các chế độ chi tiêu đặc thù không phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị và kiến nghị sửa đổi bổ sung để đáp ứng nhu cầu công tác.

8. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương

Hoạt động của đơn vị luôn luôn có sự lãnh đạo, sự giám sát thường xuyên, liên tục của cấp Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương thông qua các kỳ báo cáo giao ban nội chính hàng tháng, 06 tháng, năm và báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân hoặc qua công tác thẩm tra, giám sát đều thống nhất cao với kết quả hoạt động công tác của VKSND huyện.

Đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp với các cơ quan, Tòa án tổ chức các phiên tòa lưu động nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật.

Khi có vướng mắc, VKS đã tổ chức họp liên ngành giữa các các cơ quan tiến hành tố tụng để phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc và cùng nhau rút kinh nghiệm về công tác giải quyết các vụ án phức tạp. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan chủ trì thống kê hình sự liên ngành, số liệu thống kê tội phạm trong báo cáo giữa các ngành Công an - Kiểm sát - Tòa án trước Hội đồng nhân dân cùng cấp được đảm bảo thống nhất. Vì thế, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đang từng bước được nâng lên, không để xảy ra trường hợp Tòa tuyên không phạm tội, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Căn cứ tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị, VKSND huyện Tủa Chùa đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không để xảy ra việc khởi tố sau phải đình chỉ điều tra do không phạm tội. Nâng cao tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, đạt chỉ tiêu đơn vị đã đề ra.

2. Về công tác kiểm sát việc bắt, giữ và chế độ giam, giữ:

Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với Nhà tạm giữ công an huyện. Không để xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ một mặt và toàn diện vào Quý III, Quý IV/2020 (có phối kết hợp với UBMTTQ huyện vào 6 tháng cuối năm 2020). Đồng thời ban hành kiến nghị tình trạng vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ giam, giữ nếu phát hiện vi phạm.

3. Đối với công tác THQCT và KSĐT các vụ án hình sự:

Tăng cường kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố vụ án, bị can, tích cực đề ra yêu cầu điều tra đối với vụ án và từng bị can nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ các vụ án từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm đảm bảo tỷ lệ giải quyết án của CQĐT, tỷ lệ truy tố của VKS đạt chỉ tiêu đã đề ra tính đến cuối kỳ thống kê. Ban hành kiến nghị khi phát hiện vi phạm của CQĐT trong hoạt động điều tra. Tập trung phát hiện vi phạm và những sơ hở trong công tác quản lý, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan

4. Đối với Công tác THQCT và KSXX các vụ án hình sự:

Nâng cao chất lượng luận tội, tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo các kháng nghị của Viện kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm có căn cứ đúng pháp luật. Phối kết hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm. Đặc biệt chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động nhằm phổ biến pháp luật cũng như giáo dục ý thức pháp luật đến nhân dân trên địa bàn huyện.

5. Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự:

Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, các vụ án hành chính. Đảm bảo việc gửi bản án, quyết định sơ thẩm đúng thời hạn và Hạn chế đến mức thấp nhất số án bị huỷ liên quan đến trách nhiệm của KSV.

Tổng hợp vi phạm và ban hành kiến nghị các vi phạm của Tòa án trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự.

6. Đối với công tác kiểm sát thi hành án hình sự:

Tăng cường kiểm sát chặt chẽ các Quyết định thi hành án của Tòa án, kiểm sát việc lập hồ sơ về giám án, tạm đình chỉ, hoãn, miễn thi hành án....

7. Đối với công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại những việc dân sự có điều kiện và không có điều kiện thi hành, việc xét miễn, giảm án phí, tiền phạt, việc cưỡng chế, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thi hành án, kịp thời phát hiện những vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự.

8. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

9. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của VKSND Tối cao về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, nhằm đảm bảo thực hiện tốt phương châm “*Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả*”.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của VKSND huyện Tòa Chùa, báo cáo để Thường trực HĐND huyện nắm và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT-HĐND huyện Tòa Chùa;
- Ban pháp chế HĐND huyện;
- Lưu.

VIỆN TRƯỞNG



Đông Xuân Sỹ